
รายงานการการประชุม 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ครั้งที่  1/๒๕๖4 
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา ๐๙.๓๐ – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

********************************* 
1. ผู้มาประชุม 
 ๑) นายประมุข  ลมุล   รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
 2) นายแวฮามะ  บากา    รองประธานกรรมการคนที่สอง 
 3) นายเจะรูสลัน  เจ๊ะอูมาร์  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 
 4) นายยาการียา  ซิมะ   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา 
 5) นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
 6) นายกูดานัน  หลังจิ    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
 7) นายปัญญา  ศรีทองสุข   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
 8) นายบาฮารุดดีน  ยูโซะ   ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี 
 9) นายไพศาล  ตานีเห็ง    ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนราธิวาส 
 10) นายอรุณ  ขาวโอ   ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสงขลา 
 11) นายรุสดี  บาเกาะ   ผู้แทนกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดจังหวัดยะลา 
 12) นายอับดุลอาซิซ  เจ๊ะมามะ   ผู้แทนกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดจังหวัดนราธิวาส 
 13) นายเจะฮูเซ็น  เจะอุบง  ผู้แทนกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดจังหวัดปัตตานี 
 14) นายยำอาด  ลิงาลาห์  ผู้แทนกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดจังหวัดสตูล 
 15) นายดนสุโกด  ใหนเด   ผู้แทนกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดจังหวัดสงขลา 
 16) พระสุนทรวิสุทธานุวัตร  ผู้แทนเจ้าอาวาสจังหวัดยะลา 
 17) พระสิริจริยาลังการ   ผู้แทนเจ้าอาวาสจังหวัดปัตตานี 
 18) พระครูสุวัฒนาภรณ์สิริวัฒนะ  ผู้แทนเจ้าอาวาสจังหวัดสงขลา 
 19) นายโมเสส เลิศพฤทธิพร  ผู้แทนศาสนาอ่ืน 
 20) นายวิสุทธิ์  ชูมัง   ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา 
 21) นายนิอาแซ  นิมะ   ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
 22) นางอ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี 
 23) นายสุเทพ  หมาดแน้ง  ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล 
 24) นายเกษม  บูหัส   ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา 
 25) นายรอฮิม  แยนา   ผู้แทนสถาบันศึกษาปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
 26) นางคอสหม๊ะ  แลแมแน  ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดนราธิวาส 
 27) นางเบญจวรรณ  ซูสารอ  ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดปัตตานี 
 28) นางสาวปาตีเมาะ  เปาะอิแตดาโอะ ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดยะลา 
 29) นางผกาพันธุ์  สรรค์สวาสดิ์  ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดสตูล 
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 30) นายวรุต  ชคทิศ   ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม 
 31) นางอันน์เกตุ  ลีลาไพบูลย์  ผู้แทนสมาคมประมง 
 32) นายสุรพล  กำพลานนท์วัฒน์  ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยว 

33) นายรพี  มามะ   ผู้แทนสื่อมวลชน กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 34) นายอับดุลอาซิส  ยานยา  ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงาน 
      ในหน่วยงานของรัฐ 
 35) นายอุสมาน  ดาโอะ   ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงาน 
      ในหน่วยงานของรัฐ 
 36) นายมูฮัมหมัดอัสมี  มามะ  ผู้แทนเด็กและเยาวชน 
 37) นางสาวอลิษา  องศารา  ผู้แทนเด็กและเยาวชน 
 38) นายกิจจา  จันทสิโร   ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
 39) นายทวีศักดิ์  ดาโอะ   ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
 40) นายบุณยสิทธิ์  สุวรรณรัตน์  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  
 41) นายศักดา  วิทยาศิริกุล  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  
 42) นางรัชนี  เด่นกาญจนศักดิ์  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
 43) นายสมหมาย  ขวัญทองยิ้ม  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
 44) พลโท โภชน์  นวลบุญ  ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน 
 45) นายเดชรัฐ  สิมศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน 
 46) นายนิม ุ มะกาเจ   ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น 
 47) นายอาบีดีน  มนูญทวี  ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น 
 48) นายไชยยงค์  มณีรุ่งสกุล  เลขานุการ 

2. ผู้มาประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใชแ้อปพลิเคชัน Zoom 
 1) นางสมสุข  ตันติเศรณี   ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดสงขลา 
 2) นายกวิศพงษ์  สิริธนนนท์สกุล  ผู้แทนหอการค้า 
 3) นายวิสุทธิ์  ชูมัง   ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา 
 4) นายณัฐนนท์  พงษ์ธัญญะวิริยา  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
 5) ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์  สุวรรณรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน 
 6) นายมูหมัดครอสตัน  หะยีเจ๊ะและ ผู้แทนเด็กและเยาวชน 

3. ผู้ลาประชุม 
 1) พระครูโสภณปัญญาสาร  ผู้แทนเจ้าอาวาสจังหวัดสตูล 

2) พระครูสุนทรเทพวิมล   ผู้แทนเจ้าอาวาสจังหวัดนราธิวาส 
3) รศ.อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี 
4) นายดลเดช  พัฒนรัฐ   ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
5) นายพิทักษ์  ก่อเกียรติพิทักษ์  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

 
/4. ผู้ขาดประชุม... 



- 3 – 
 
4. ผู้ขาดประชุม 
 1) นายอาซิ  อะแซ    ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดยะลา 

2) นายอดุลย์  หมวดสง   ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสตูล 
3) นายตรีวุฒิ  ศรีเกตุ   ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย 

5. ผู้เข้าร่วมประชุม 
1) พ.จ.ท.อนันต์  บุญสำราญ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. 
2) นางกนกรัตน์  เกื้อกิจ   ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พม.) 
3) นางสาวศรีพร  เกิดคง   ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (บก.) 
4) นายธีรพงศ์  เพชรรัตน์  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กปส.) 
5) นางสาวกนกรัตน์  พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กษ) 
6) นางนฤมล  แก้วมุกดากุล  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พณ.) 
7) นายอำนาจ  ชูทอง   ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ 
8) น.อ.จักรพงษ์  อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
9) นายปรีชา  นวลน้อย   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพ่ือความมั่นคง 
10) นายประเวศ  หมีดเส็น  ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
11) นายอิสระ  ละอองสกุล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
12) นายธีรวิทย์  เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
13) นายวิระฉัตร คังคะมณี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
14) นางทัศนีย์  เพ็งสง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
15) นายสิทธิศักดิ์  โต๊ะกู ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
16) นายคอเล็ด  เจ๊ะแว ผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรม (กสพ.) 
17) นางรัสนี  จะปะกิยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและบริหาร (สลธ.) 
18) นางสาวขวัญจิต  เคียงตระกูล  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ (กสพ.) 
19) นายอุทัย  ศรีสังข์   นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ (กบย.) 
20) นางสาวน้ำฝน  นวลสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (กพร.) 
21) นางวริษา  ดวงจินดา   นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ (สพจ.) 
22) นายอิบรอเหม  เบ็ญนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิทยาลัยพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าย          

พลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพจ.) 
23) นางสาวจารุพัชร์  คุรุตาประภา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (สพจ.) 
24) นางศิริพร  แก้วขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สลธ.) 
25) นายประดิษฐ์  ธรรมสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สลธ.) 
26) นางสาวภาวดี  จันทร์วิไลรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สลธ.) 
27) นายนูร์มัน  หะยีมะสาและ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    

6. เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ จำนวน 10 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐ น. 

ระเบียบวาระที ่๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
เลขาธิการ ศอ.บต. :    ประเด็นศึกษาเพ่ือให้เสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและ           

การพัฒ นาจั งห วัดชายแดนภาคใต้ ในการแก้ปัญ ห าและพัฒ นาด้ านต่ างๆ                   
การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินการมาต่อเนื่องหลายสิบปี 
เฉพาะในห้วงที่เกิดความรุนแรงกว่า ๑๗ ปี นั้น บางมิติถือได้ว่าเริ่มมีความสำเร็จหรือ
ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่บางมิติ เช่น ด้านเศรษฐกิจ/ปัญหาปากท้อง 
การศึกษา ปัญหาสังคม เป็นต้น จำเป็นต้องปรับทิศทาง กลไก เครื่องมือ วิธีการ และ
เป้าหมาย ทั้งในเชิงพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายบุคคล หรือเพ่ิมความเข้มข้นการดำเนินงาน 
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพสังคม และสถานการณ์
ปัจจุบัน (ตอบโจทย์ปัญหา) ดังนั้น ศอ.บต. จึงได้กำหนดประเด็นที่มีความสำคัญและ
เร่งด่วนที่จะขอให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ เพ่ือที่ ศอ.บต. จะได้นำไปดำเนินการ 
หรือปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือประสานงานให้หน่วยงาน
เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการใหบ้ังเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วซึ่งประเด็นสำคัญมีดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง  
๑.๑ การแก้ปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร โดยในช่วงต้นน้ ำ               

(การสร้างภูมิคุ้มกัน) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา ควรมีทิศทาง และกลไกอย่างไร ที่จะดำเนินการสอดคล้องกับสภาพ
สังคม วิถีชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง หรือมีพ้ืนที่ใด/หน่วยงานใด            
ที่ ด ำเนิ นการเรื่ อ งนี้ ได้ เป็ นผลสำเร็จแล้ วและควรขยายผลไปยั ง พ้ื นที่ อ่ื นๆ                   
(Best Practice) และข้อเสนอแนะแนวทางการดูแลผู้ผ่านการบำบัดและกลับคืน             
สู่สังคม ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข และยั่งยืน 

๑.๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมในระดับฐานราก (ตำบล หมู่บ้าน 
ชุมชน) ให้มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง คือ มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ 
มีฐานทรัพยากร (น้ำ ป่าไม้) ที่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงคนในชุมชน มีการดูแลคน            
ในสังคมที่เปราะบาง/ด้อยโอกาส ให้อยู่กันได้อย่างปกติสุข เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีกรอบ
โครงการหลักที่เนินการอยู่คือ “โครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีกลไกหลัก           
ที่เป็นศูนย์กลางประสานงาน ความร่วมมือคือ สภาสันติสุขตำบล กลไกนี้ ควรปรับ 
เสริม เพ่ิม/ขยาย ส่วนใดบ้าง ควรปรับบทบาทการทำงานอย่างไรบ้าง หรือมีพ้ืนที่ใดบ้าง
ที่มีความสำเร็จ เข้มแข็ง เป็นรูปธรรม และควรขยายผล (Best Practice) 

๑.๓ การดูแลเยียวยาผู้ได้รับกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ให้ทั่วถึง              
เป็นธรรม และยั่งยืน สำหรับการดูแลเยียวยาตามระเบียบของทางราชการได้
ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถแล้วแต่สถานการณ์ที่ยืดเยื้อ ๑๗ ปีเศษ ส่งผลให้มี           
ผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบกว่า ๒๓,๐๐๐ ราย ในจำนวนนี้ พิการ/ทุพลภาพกว่า 
๘๖๐ ราย และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ๓๘ ราย (ณ ม.ค.๖๔) เด็กกำพร้ากว่า ๒,๖๐๐ ราย               
ในปัจจุบันกำลังปรับแนวทางการดูแลเป็นรายบุคคล (Case management) ซึ่งต้อง            
.   

 /อาศัยการ... 
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อาศัยการบูรณาการทุกมิติ และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆที่จะเติมเต็มเพ่ือให้การดูแล          
ผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนอย่างแท้จริง 

๑.๔ การเสริมสร้างสังคมที่สงบ สันติ โดยการเปลี่ยนผ่านกระบวนการ
ยุติธรรม ด้วยการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ตามแนวทางยุติธรรมทางเลือก หรือ
ยุติธรรมสมานฉันท์ เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาที่สั่งสม ทับซ้อน
มากมาย รวมทั้งความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรง ดังนั้น หากสามารถจัดการปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆที่ต้นทาง หรือชุมชนโดยไม่ต้องไปถึงกระบวนการยุติธรรมตามปกติ 
น่าจะเป็นส่วนช่วยลดระดับปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ สร้างสังคมที่สมานฉันท์  น่าอยู่          
ซ่ึงกระบวนการเหล่านี้ ดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ส่งผลสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญ 
ดังนั้น จึงน่าจะการปรับปรุงกลไกนี้ ที่ส่วนใด ที่เครื่องมือหรือที่วิธีการใดเพื่อให้ 
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก หรือยุติธรรมสมานฉันท์ มีความเหมาะสมกับพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง (รวมถึงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การไกล่เกลี่ย 
หรือ มาตรา ๒๑ ของ พ.ร.บ. ความมั่นคง พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้น)   

๑.๕ ประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 
2. ด้านเศรษฐกิจ  

๒.๑ การขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะเกษตรทฤษฎีใหม่
ที่สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนในสภาวะปัจจุบัน ควรส่งเสริมให้ครัวเรือนภาค
เกษตรดำเนินการให้เป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมมากที่สุดได้อย่างไร ควรใช้กลไก            
แบบไหน ควรจะขยายผลฟาร์มตัวอย่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร    

๒.๒ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะภาคเกษตร ในระดับครัวเรือน
และชุมชนที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคตควรส่งเสริมส่วนใดบ้าง ทั้งส่วนที่เป็นพืช/สัตว์เลี้ยง
เศรษฐกิจใหม่ หรือขยายผลที่ดำเนินการอยู่เดิม ให้มีผลผลิตต่อหน่วยมากขึ้น                   
เพ่ิมมูลค่ามากขึ้น ในส่วนของการรวมกลุ่มในรูปของกลุ่ มอาชีพ วิสากิจชุมชน            
หรือสหกรณ์ ควรปรับปรุง ยกระดับที่ส่วนใดบ้างเพ่ือให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้าง
งาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง 

๒.๓ การแก้ปัญหาประมงพาณิชย์ที่ประสบปัญหาหลายมิติหลังจากการ
บังคับใช้กฎหมายต่างๆ เพ่ือตอบสนอง IUU แม้ว่าจะมีความพยายามแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถฟ้ืนสภาพได้อย่างเต็มที่ จึงขอรับแนวทางท่ีมีความเหมาะสม
ในแต่ละด้าน ควรแก้ไขอย่างไร อะไรที่สามารถทำได้ เลย อะไรที่ต้องแก้ไข
กฎระเบียบ กฎหมาย ทัง้นี้ เพ่ือจะได้เร่งนำเสนอหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไป 

๒.๔ การพัฒนาด้านภาคอุตสาหกรรม ในเรื่องการลงทุน การประกอบการ                 
มีประเด็นใดที่ควรสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ มีเรื่องใด            
ที่เป็นอุปสรรคที่ให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้การดำเนินกิจการ                            
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.๕ การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น ควรจะเร่งส่งเสริมใน
ส่วนใด พื้นที่ใด และควรมีกลไกอย่างไร ให้เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวที่สามารถ
สร้างงาน กระจายรายได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืน 

 
/2.6 การพัฒนา... 
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๒.๖ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านอ่ืน เช่น การค้าชายแดน การส่งเสริมธุรกิจเริ่ม
ใหม่ (Start Up) ธุรกิจขนาดลาง/ขนาดย่อม (SME)  รวมทั้งการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจ และรายได้ประชาชน เช่น 
ปัญหาโรคใบร่วงยางพาราที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้าง 
เป็นต้น 

๓.  ด้านศาสนา การศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๓.๑ การพัฒนาการศึกษาในระดับภาคบังคับ ควรมีการปรับปรุงพัฒนา             

ในส่วนใดบ้าง โดยเฉพาะความจำเป็นเร่งด่วนเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาไทย  
ซึ่งถือว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกของการศึกษาควรมีแนวทางอย่างไร มีผลการเรียน         
การสอนสถานศึกษาใด หรือรูปแบบใดที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) ที่ควรขยายผล 
การพัฒนาโรงเรียนของรฐัขนาดเล็กให้มีศักยภาพสูงขึ้น ควรดำเนินการอย่างไร 

๓.๒ การศึกษาในสายวิชาชีพ ที่มีสถาบันการศึกษาหลายรูปแบบ ควรมี
แนวทางปรับรูปแบบ/หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานใน
อนาคตอย่างไร ควรเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือด้านอ่ืนๆอย่างไร ให้ผู้เรียน
เมือ่จบแล้วมีงานทำ สถานศึกษาในแต่ละพ้ืนที่/จังหวัด ควรส่งเสริมให้มีความโดดเด่น
ในแต่ละสาขา (มีสาขาเอก/วิชาเอก) ของแต่ละสถาบันจะเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

๓.๓ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้              
ควรปรับตัวอย่างไรบ้าง  อาทิ ปรับหลักสูตรทีส่อดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และความ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิตอล การสร้างความเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
รวมทั้งควรให้ภาครัฐสนับสนุนในทิศทางใด ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่จบการศึกษา เป็นคนเก่ง  
เป็นคนดีและมีคณุภาพ (มีงานทำ อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข)  

๓.๔ การศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เนื่องจากเรียนทั้งสาย
สามัญและอิสลามศึกษา จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ควรมีการปรับสมดุลเวลาเรียน
ในหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษามีความสามารถไปต่อทั้ง
ด้านสามัญและศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรเพิ่มการศึกษาวิชาชีพ                   
ในลักษณะทวิศึกษา หรือไม่ อย่างไร 

๓.๕ การศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ควรเสริมด้านวุฒิการศึกษาสาย
สามัญ (เพิ่มเติมจากที่ กศน.ดำเนินการอยู่) แล้วหรือไม่ อย่างไร และในระหว่าง
ศึกษาควรเรียนเสริมหลักสูตรวิชาชีพเพ่ือให้สามารถแสวงหาอาชีพได้ง่ายขึ้นเมื่อจบ
การศึกษา หรือไม่ ถ้าควรจะเรียนเสริม ควรจะดำเนินการในลักษณะใด ที่ไม่ขัดกับ
แนวทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาปอเนาะ 

๓.๖ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ตอบโจทย์ “เป็นคนเก่ง เป็นคนดี                    
เป็นคนมีคุณภาพ” ซึ่งเชื่อมโยงทั้งการศึกษา งานด้านสังคม และอ่ืนๆ ในภาพรวม            
การแก้ปัญหาและควรมีการวางทิศทางให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ได้อย่างไร 
โดยเน้นประเด็นสำคัญ อาทิ การแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก (ซึ่งมีมากในพ้ืนที่) 
ควรมีแนวทางอย่างไรให้ครบวงจรและยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน             
(ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของหน่วยงานต่างๆ) ควรมีกลไกการพัฒนา
เพ่ิมเติมจากที่ เป็นอยู่อย่างไร การให้การศึกษา/พัฒนาทักษะอาชีพของเยาวชน                  
.      

 /นอกระบบ... 
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นอกระบบสถานศึกษา ควรมีแนวทางพัฒนาศักยภาพอย่างไร เพื่อปิดช่องว่างที่มีอยู่           
ในปัจจุบัน การดูแลผู้สูงอายุ ควรมีกลไกอะไรเพ่ิมข้ึนจากที่หน่วยงานรัฐดำเนินการอยู่ 
ในปัจจุบัน 

๓.๗ ในมิติทางศาสนา การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือเป็นศูนย์กลางความ
เชื่อ ความศรัทธา  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทางด้านศาสนาพุทธ มีส่วนใดที่จะต้องดำเนินการ
เพ่ิมเติมทั้งศาสนสถาน กิจกรรมทางศาสนา/ศาสนพิธี การเชื่อมโยงศาสนากับพุทธศาสนิกชน 
ให้สามารถดำรงอยู่ ได้ท่ามกลางสถานการณ์ ความไม่สงบ ที่มีมาต่อเนื่องมายาวนาน                    
ด้านศาสนาอิสลามมีส่วนใดต้องดำเนินการ หรือสนับสนุน เพ่ือให้สามารถขยายผลความ
ศรัทธาทางศาสนาไปสู่การสร้างความสงบสุข ความสันติในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการหาแนวทางที่จะอาศัยศาสนา             
ทุกศาสนา มาบู รณาการขับเคลื่ อนให้ เกิดสันติสุขและให้ พ้ืนที่ ภาคใต้ เป็นพ้ืนที่                               
“พหุวัฒนธรรม” อย่างแท้จริง 

๓.๘ ประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนา การศึกษา และการเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๔.๑ ในมิติทางด้านสุขภาพ การให้บริการสุขภาพแต่ละระดับ ควรมีการ

ปรับปรุง พัฒนา/ยกระดับในส่วนใดบ้าง อาทิ ในระดับตำบลที่มี รพ.สต.และอสม.             
เป็นกลไกสำคัญและถือว่าเป็นระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ ควรมีการปรับปรุง พัฒนา
อย่างไร ให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในมิติ 
ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ ประชาชนมีสุขสภาพดีขึ้น เจ็บป่วย
น้อยลง ถ้าเจ็บป่วยสามารถดูแลรักษาได้ โดยการพ่ึงพาการรักษาในระดับทุติยภูมิหรือ
ในโรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลศูนย์น้อยที่สุด 

๔.๒ ในมิติทางด้านการเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐาน/ที่ดินทำกิน ประชาชน             
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินจำนวนมาก เนื่องจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ภาคใต้เป็นพ้ืนที่ป่าเขาและชายฝั่งซึ่งเป็นพ้ืนที่สงวนสำหรับรักษา
สภาพป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ จึงทำให้ประชาชนจำนวนมากทำกินในที่ดิน
ของรัฐ หรือไม่มีที่ดินทำกินเลย ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ กำลังเร่งแก้ไข จึงขอรับการ
สนับสนุนการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมที่เป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาที่ดินที่เกิดความ
สมดุลที่สุด กล่าวคือ ประชาชนสามารถทำกินได้ในขณะที่สภาพป่าต้นน้ำที่สำคัญ
ห รื อป่ าช าย เลน ไม่ ถู ก ท ำล าย  ค วรจะด ำเนิ น ก ารอย่ า ง ไรบ้ าง  ทั้ งที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ ที่ดินในเขตอนุรักษ์บางพ้ืนที่ เช่น เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าที่ปัจจุบัน
เป็นชุมชนเมือง ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินที่ เป็นผืนกว้างขนาดใหญ่  เป็นต้น เชื่อว่า                  
ถ้าแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาและ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพเช่นกนั เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาสังคม 

๔.๓ ในมิติของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในระดับเยาวชน 
เยาวชนในทุกภูมิภาคของประเทศล้วนมีความสำคัญที่ต่อการขับเคลื่อนทิศทางและ
อนาคตของบ้านเมือง โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างยิ่งมีความสำคัญเพราะเยาวชนคือกลุ่ม
คนที่จะชี้ชะตาของสังคมที่จะเดินไปสู่ความสงบและสันติสุข ดังนั้น จึงขอรับ
ข้อเสนอแนะว่าทิศทางของการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชายแดนใต้ในภาพรวม              
. 

/ควรมีทิศทาง... 
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ควรมีทิศทางใด กลุ่มเฉพาะที่ต้องแก้ปัญหาเร่งด่วน เช่น เยาวชนนอกสถานศึกษา           
ที่ต้องมีทักษะในการประกอบอาชีพและมีงานทำ ควรจะขับเคลื่อนอย่างไร เริ่มต้น           
ที่จุดใด จะให้องค์กรใดเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาสังคม กลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ควรปรับปรุง
ควรเพิ่มบทบาทอย่างไร เป็นต้น 

4.4 ในมิติของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในกลุ่มสตรี ในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มสตรีมีความเกี่ยวโยงในหลายๆด้าน ด้านหนึ่งเป็นกลุ่ม            
ที่เป็นกำลังทางเศรษฐกิจที่ต้องทำงาน หารายได้เลี้ยงครอบครัว อีกด้านหนึ่ง ต้องทำ
หน้าที่ดูแลบุตรและสมาชิกในครอบครัว ในขณะที่หลายคนเป็นผู้ได้รับผลกระทบ              
จากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งทำให้มีภาระในการทำหน้าที่ต่า งๆหนักหน่วงขึ้น                   
จึงขอรับข้อเสนอแนะว่า ในภาพรวมการพัฒนาศักยภาพสตรีชายแดนใต้ ควรมี
ทิศทางอย่างไร สำหรับกลุ่มเฉพาะท่ีขาดโอกาสทั้งการศึกษาการหางานทำ ผู้ที่ยากจน/
ตกเกณฑ์ รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ควรมีแนวทาง
แก้ปัญหาให้ครอบคลุม ทั่วถึง และย่ังยืนอย่างไร ในแต่ละเรื่องควรให้หน่วยงานใด          
เป็นแกนกลางดำเนินงาน เป็นต้น 

๔.5 ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๕.๑ การสร้างการรับรู้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจไปสู่ประชาชนใน
ภาพรวม สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาสั่งสมและทับถมหลายด้าน               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีจำนวนมากทั้งในเชิงการเมือง ทางธุรกิจ ครอบคลุมทั้งภายในและ
ผลประโยชน์ของต่างประเทศ ดังนั้น ข่าวสารและการสื่อสารไปสู่การรั บรู้ของ
ประชาชนจึงมีหลายรูปแบบ หลายทิศทาง ซึ่งส่งผลทั้งเชิงบวกและลบต่อการแก้ปัญหา
และพัฒนาพ้ืนที่ ดังนั้น จึงขอรับข้อเสนอแนะว่า การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ           
ต่อประชาชนในภาพรวมว่า ควรจะวางทิศทาง น้ำหนัก อย่างไร ทั้งในมิติเชิงพ้ืนที่            
ในแต่ละกลุ่มเช่น เยาวชน สตรี คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ สถาบันการศึกษา คนที่อยู่ใน
เมือง คนในพ้ืนที่ห่างไกล เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม
ต่างๆ ที่กล่าวมาควรให้น้ำหนักในรูปแบบใด (ตามลำดับ) 

๕.๒ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับต่างประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศ ประเด็นนี้  มีความสำคัญเนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อสร้างสันติสุขในจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ดังนั้น จึงขอรับข้อเสนอแนะว่า ควรใช้กลไก (เครื่องมือ วิธีการ) อย่างไร
ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนสูงสุด ในการสื่อสาร            
สร้างความเข้าใจกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งองค์กรในกรอบ/ร่มธงของ
สหประชาชาติ และองค์กรนอกภาครัฐ (NGO) องค์กรนอกภาครัฐระหว่างประเทศ (INGO) 
ที่เข้ามาเยือนหรือดำเนินงานที่เกี่ยวโยงกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๕.๓ การสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องเฉพาะที่เป็นที่สนใจของประชาชน 
การแก้ปัญหาและพัฒนาหลายด้านมีความเกี่ยวข้องกับโยงหลายมิติ ทั้งเชิงพ้ืนที่ 
หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคมภาคประชาชนจึงขอรับข้อเสนอแนะในการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจในแต่ละเรื่องเป็นการเฉพาะ เช่น  การพัฒนาเมืองต้นแบบ            
. 

/อุตสาหกรรม... 
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อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีเป้าหมาย สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างหลักประกัน
ให้กับเยาวชนที่จบการศึกษามีทักษะเฉพาะด้านและประชาชนที่เป็นแรงงานทั่วไป 
ให้มีความเข้าใจเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็น
สำคัญ หรือการสร้างความเข้าใจมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่มุ่งแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนด้านต่างๆ เป็นต้น 

๕.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ด้าน
ต่างๆให้สำเร็จ และเกิดความยั่งยืน มีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน ดังนั้น จึงขอรับข้อเสนอแนะว่าการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและ
พัฒนาของหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ควรปรับปรุงกลไกด้านใดบ้าง ยังมีช่องว่างส่วนใดที่ทำให้การมีส่วนร่วม
ดำเนินการได้ไม่เต็มที่  

๕.๕ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทางด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

๖. ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๖.๑ การอำนวยความสุขให้กับประชาชนในมิติเชิงพื้นที่ ในระดับตำบล 

หมู่บ้าน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง ภายใต้สภาพปัญหาที่ทับซ้อนหลาย
มิติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น จึงขอรับข้อเสนอแนะว่า การดำเนินงานในระดับ
ตำบล หมู่บ้าน ควรมีกลไก (เครื่องมือ วิธีการ) อะไรที่จะสามารถแก้ปัญหาหรือ
อำนวยความสุขให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น หรือมีช่องว่างตรงไหนของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ควรแก้ไข ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๖.๒ การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในระดับเทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง) และองค์การบริหารส่วนตำบล 
มีความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ดังนั้น จึงขอรับข้อเสนอแนะว่า สภาพการณ์ในปัจจุบัน หากจะยกระดับบทบาท              
การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นต้น)          
ควรจะมีการปรับบทบาทที่ส่วนใดบ้าง ควรจะมีการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง           
มาสู่ท้องถิ่นเพ่ิมเติมในเรื่องใดบ้าง เพ่ือจะได้เสนอหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการ
ปรับปรุง พัฒนาให้ตรงจุด ตอบโจทย์ในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง 

๖.๓ การพัฒนาศักยภาพเจ้าที่รัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทุกมิติอยู่ที่
เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่จะต้องมีความ “เข้าใจ เข้าถึงปัญหา” ก่อนที่พัฒนา/แก้ปัญหา 
และมีคุณสมบัติพ้ืนฐานคือ “ต้องมีความสามารถ มีความเสียสละ และซื่อตรง” ดังนั้น 
ศอ.บต.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทรัฐฝ่ายพลเรือน              
จึงได้จัดทำ “แผนการขับเคลื่อนเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ .ศ .๒๕๖๓ – ๒๕๖๕” ดังนั้น  จึ งขอให้
คณะกรรมการที่ปรึกษา ช่วยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้
การพัฒนาเจา้หน้าที่ขอรัฐเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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๖.๔ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากสาเหตุ
ประการหนึ่ งที่ทำให้ การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ เกิด
ประสิทธิภาพเท่าทีควรคือเจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีปัญหาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม             
ความซื่อตรงในการทำหน้าที่ ซึ่งปรากฏข่าวสารการลงโทษผู้กระทำความผิดด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง หรือปรากฏภาพของโครงการต่างๆที่ต้องทิ้งร้างมากมาย เป็นต้น ดังนั้น 
จึงขอรับข้อเสนอแนะการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” ที่เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่  ซี่ งมีจุดแข็งในเรื่องของศาสนาอยู่แล้ว มีกลไกภาคประชาสังคม               
พร้อมสนับสนุนร่วมมือว่าควรมีแนวทางอย่างไร ควรเพ่ิมเติมบทบาทของ                 
ส่วนราชการ/องค์กรประเภทใด และในทางกลับกัน “การส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม” 
หรือการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจของคนที่ทำดี เสียสละอย่างแท้จริง ทั้งข้อเสนอแนะ 
ที่สามารถปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้ทันที  หรือวางระบบในระยะยาว              
ควรมีแนวทางอย่างไรบ้าง 

๖.๕ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ทั้งนี้ ทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จะนำไปสู่การขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์
สุดท้ายคือ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีพหุวัฒนธรรม” 

 มติที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  กรรมการพ้นจากตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง 
(1) กรรมการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย ดังนี้  

                 - กรรมการเสียชีวิต จำนวน 1 ราย ได้แก่  นางเจ๊ะบี เด๊าะ  อาบูบากา             
ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดนราธิวาส เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  

                   - กรรมการลาออก จำนวน 3 ราย ดังนี ้
                       1. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี          

ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา            
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  

                       2. นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สตูลขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและ              
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

                      3 . นางศรัณยา หนู เขียว ผู้ แทนกลุ่มสตรีจั งหวัดสงขลา ขอลาออก               
จากตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

(2) นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา            
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

   1. นางคอสหม๊ะ แลแมแน  ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดนราธิวาส  
       (แทน นางเจ๊ะบีเด๊าะ  อาบูบากา) 

2. นายเจะรูสลัน เจ๊ะอูมาร์  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 
     (แทน นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี) 
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         3. นายกูดานัน หลังจิ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จังหวัดสตูล  
       (แทน นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล) 
        4. นางสมสุข ตันติเศรณ ี ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดสงขลา  
      (แทน นางศรัณยา  หนูเขียว) 

    มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๓ การเลือกประธานกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
   ภาคใต้ 
เลขานุการในที่ประชุม     เนื่องจากประธานกรรมการที่ปรึกษา นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ได้ลาออกจาก

ตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้
ตำแหน่งประธานกรรมการที่ปรึกษาว่างลง ในการประชุมครั้งนี้จึงจะมีการพิจารณา
คัดเลือกประธานกรรมการที่ปรึกษาท่านใหม่ โดยขอเสนอแนวทางการคัดเลือก
ประธานเพ่ือให้ที่ประชุมลงมติว่า จะให้รองประธานคนที่ 1 รักษาการประธานต่อไป            
ไม่ต้องเสนอบุคคลใหมข่ึ้นมา หรือจะเลือกตั้งประธานคนใหม ่ขอความเห็นที่ประชุม 

นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม    เพ่ือให้การทำหน้าที่ประธานได้อย่างสมบูรณ์ผมขอเสนอให้มีการเลือก
ประธานท่านใหม่ครับ โดยขอเสนอให้นายประมุข ลมุล เป็นประธานกรรมการ และ
เลื่อนตำแหน่งให้ นายแวฮามะ บากา เป็นรองประธานกรรมคนที่ 1  

เลขานุการในที่ประชุม     หากท่านใดเห็นด้วยผมขอให้ยกมือขึ้นครับ เพ่ือลงคะแนนเสียง โดยถือว่า           
เป็นมติในที่ประชุมนะครับ  

นายรพี มามะ    ขอเสนอนายเดชรัฐ สิมศริ ิเป็นรองประธานคนที่ 2  
เลขานุการในที่ประชุม     มีสมาชิกท่านใดที่ เสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ รวมถึงท่านที่อยู่ ใน  Zoom             

หากไมม่ีการเสนอเพ่ิมเติม ถือเป็นมติที่ประชุมนะครับ  
    มติที่ประชุม :..เห็นชอบ ดังนี้ 
  1) นายประมุข ลมุล เป็นประธานกรรมการ  
  2) นายแวฮามะ บากา เป็นรองประธานกรรมคนที่ 1                   
   3) นายเดชรัฐ สิมศิริ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
       วาระท่ี ๔.๑ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
เลขานุการในที่ประชุม   กรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ขอทำความตกลงเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมให้แก่คณะกรรมการที่ปรึกษา              
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรายเดือนในอัตรา ดังนี้  

     1. ประธานกรรมการ  เดือนละ  6,250 บาท 
     2. รองประธานกรรมการ  เดือนละ 5,625 บาท 

3. กรรมการ และเลขานุการกรรมการ  เดือนละ 5,000 บาท 
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                   โดยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ
กรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม หากเดือนใดไม่มี            
การประชุมหรือมีการประชุมแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมให้งดจ่าย สำหรับกรรมการ             
ที่เป็นเลขานุการกรรมการด้วยให้เบิกเบี้ยประชุมได้เพียงตำแหน่งเดียว   

   มติที่ประชุม : รับทราบ  

วาระท่ี ๔.2 แผนการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เลขานุการในที่ประชุม   ศอ.บต. ได้กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

     - ครั้งที่ 1/2564 เดือนมกราคม 2564   
       - ครั้งที่ 2/2564 เดือนพฤษภาคม 2564      
        - ครั้งที่ 3/2564 เดือนสิงหาคม 2564 
               ทั้งนี้ หากคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้มีประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่จำเป็นต้องมีการประชุมเพ่ือให้เป็นมติในการ
เสนอแนะการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อ ศอ.บต. ขอให้ประสานมายังสำนักงาน
ประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายอำนาจ ชูทอง   รายละเอียดในประเด็นต่างๆ ตามเอกสารแนบที่ทางฝ่ายเลขาได้จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่าน
ครับ หากท่านใดมีประเด็นหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมก็ขอให้สอบถามได้ครับ 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

       วาระท่ี ๔.๓ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและ           
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนัก/กอง ภายใน ศอ.บต. ได้ดำเนินงานตาม

แผนงาน/ โครงการ ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปได้ดังนี้ 
      - กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.) ประกอบด้วย 
            (1) การผลักดันเรื่องการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            (2) การแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาส 
            (3) การส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            (4) การจัดการประชุมหารือผู้แทนสถาบันการศึกษาปอเนาะ 
            (5) การกำหนดวันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดราชการ 
      - กองส่งเสริมและสนับสนุนงานเพื่อความมั่นคง (กสม.) ประกอบด้วย 
            (1) การพัฒนาระบบกฎหมาย กลไกคุ้มครองด้านเด็กและสตรี 
            (2) การขับเคลื่อนโครงการตำบล มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน 
            (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 
            (4) การแก้ไขปัญหาทีด่ินทำกินทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 
      - กองบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.)  
        ได้สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ ศอ.บต. ประกอบด้วย 
 

/(1) ด้านเศรษฐกิจ... 
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    (1) ด้านเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมครัวเรือนให้พ่ึงพาตนเองตามแนวทาง 
         เศรษฐกจิพอเพียง 282 ตำบล รวม 55,000 ครัวเรือน ยกระดับ 
         วิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า 60 แห่ง 
    (2) ด้านเศรษฐกิจ ยกระดับการค้าชายแดน 9 ด่าน ส่งเสริมนักธุรกิจ 
         รุ่นใหม่ SME กว่า 50 ราย โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง 
         มั่งค่ัง ยั่งยืน มีการลงทุนในพ้ืนที่กว่า 56 ราย เกิดการจ้างงานไม่น้อย 
         กว่า 5,000 คน 
    (3) ด้านการท่องเที่ยว ก่อนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
         มีนักท่องเทีย่วเพ่ิมข้ึน 1.6 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
         เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปีละ 600 ล้านบาท 

            (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง รวมกว่า 5,000 ราย 
            (5) การฟ้ืนฟูชุมชนพหุวัฒนธรรม 74 ชุมชน 

    (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดูแลด้านสุขภาวะพัฒนาทักษะ  
         ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 120 แห่ง และในโรงเรียน ตชด. 18 แห่ง 

            (7) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และระบบปรับการให้บริการ  
                 ให้มีความรวดเร็ว 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

       วาระที่ ๔.๔  การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 
                                     มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ไดก้ำหนดวันหยุดราชการประจำ

ภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
        1) กําหนดให้วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน 
๒๕๑๔ วันอังคารที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔          
เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณพิีเศษ 

๒) กําหนดให้วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการประจำ
ภาคเหนือ (ประเพณี ไหว้พระธาตุประจำปี) วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔              
เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (งานประเพณีบุญบั้ งไฟ)            
วันพุธที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ (ประเพณีสารทเดือนสิบ) 
และวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง (เทศกาล
ออกพรรษา) 

          ๓) ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เป็นวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕6๔   

   มติที่ประชุม รับทราบ 

       วาระท่ี ๔.๕  แนวทางการจัดทำข้อมูล/รายงาน เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะด้านการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ ศอ.บต. 

เพ่ื อให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งสามารถนำประเด็ นข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ไปดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอแนะต่อไปได้อย่าง          
เป็นรูปธรรม จึงขอให้คณะกรรมการที่ต้องการเสนอแนะในเรื่องใด ได้จัดทำรายละเอียด              
.    

/ข้อมูลที่เกีย่ว... 
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในเรื่องที่ต้องการเสนอแนะ
ดังกล่าว แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการเพ่ือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณา เพ่ือขอให้
เป็นมติในการเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ  โดยให้มีข้อมูลในเบื้องต้น 
ประกอบด้วย 

๑. หัวข้อเรื่องที่ต้องการเสนอแนะ 
๒. ความเป็นมา 
๓. หลักการและเหตุผล หรือระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๔. ข้อเท็จจริง 
๕. ข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณา 

   มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ผอ.สพจ.   แผนการขับเคลื่อนเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์           

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ กำหนดขึ้นภายใต้              
กรอบแนวคิด “น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน หลักรัฐประศาสโนบายและพระราช
ปณิธาน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การปฏิบัติ โดยมุ่ง
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประกอบด้วย 3 แนวทาง
สำคัญ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ 

    แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการภาครัฐ และการได้มาซึ่งบุคลากรภาครัฐที่ดี
ตามหลักรัฐประศาสโนบาย เป็นเรื่องของกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบาย            
การจัดการฐานข้อมูล และการกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ            
ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนา Training Road Map และการจัดทำ             
E – Testing สำหรับคนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ 
    แนวทางที่ ๒ การสร้างความเข้าใจ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งเป็นกระบวนการ           
ในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยหลักสูตรสำคัญ 6 หลักสูตร ได้แก่ 

                      1) หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน               
ส่วนท้องถิน่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                                  2) หลักสูตรเสริมทักษะเตรียมความพร้อมผู้นำรุ่นใหม่จังหวัชายแดน
ภาคใต้ (Smart Leader of Southern Provinces : Smart Leader) 

                                  3) หลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 

                                  4) หลักสูตรพัฒนาทีมนักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                                  5) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นบส.ศอ.บต.) 
                                  6) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
 
 
 

/แนวทางท่ี... 
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                       แนวทางที่ ๓ การพัฒนาต่อยอดและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ติดตามประเมินผล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นเรื่องการ
เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และการติดตามประเมินผล การจัดตั้งชมรม สมาคมเจ้าหน้าที่
ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดงานวันเจ้าหน้าที่ของรัฐ การจัดทำดัชนีความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   เรื่องอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เสนอต่อที่ประชุมจำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ 
          1. ขอให้หน่วยงานภาครัฐบูรณาการการทำงานอย่างแท้จริงโดยให้เอาปัญหา
เป็นตัวตั้ง แล้ววางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือลดความซ้ำซ้อน
ของการปฏิบัติงานภาครัฐ 

           2. ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องศาสนา แยกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
                1) ปัญหาคนไม่นับถือศาสนา  
                2) ปัญหาคนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนา 

                3) ปัญหาคนทีน่ับถือศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติศาสนกิจ 

           3. ขอให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ บูรณาการการทำงานร่วมกันกับ ศอ.บต. อย่างแท้จริง เช่นเมื่อ ศอ.บต. จัดเวที
ประชาคม หรือลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหา อยากให้ประสานมายังกรรมการที่ปรึกษาทีอ่ยู่
ในพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือร่วมลงพ้ืนที่กับ ศอ.บต. ซึ่งจะช่วยให้การประสานงานกับประชาชน
ในพ้ืนที่เป็นไปได้ง่ายมากขึน้ ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     4. ขอให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

     5. ขอให้  ศอ.บต. ผลักดันรัฐบาลให้มีการต่ออายุการดำเนินงานของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะหมดวาระ
การดำเนินงานในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ทั้งนี้เพ่ือใหก้ารให้คำปรึกษา การขับเคลื่อน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง 

     6. ขอให้ ศอ.บต. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มาจากบุคลากรในพ้ืนที่
โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการประจำกรรมการที่ปรึกษาฯ จำนวน 6 ด้าน เพื่อให้
การขับเคลื่อนงานดำเนินงานของคณะกรรมการประจำกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     7. ขอให้ผลักดันเรื่องการจัดทำพระราชบัญญัติสถาบันปอเนาะ 

     8. ขอให้สนับสนุนและส่งเสริมตาดีกา สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม 

 
 
 

/9. ขอให้จัดทำ... 
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     9. ขอให้จัดทำรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจัดส่งให้
คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอให้ 
ศอ.บต. ประสานงานไปยังผู้ได้รับผลกระทบเพ่ือที่คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะลงพ้ืนที่ไปเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบร่วมกับ 
ศอ.บต.ซึ่งถือเป็นการเยียวทางจิตใจอีกทางหนึ่ง 

     10. ขอให้ผลักดันหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดังนี ้
         1) หลักสูตรเรียนเพ่ือไปศึกษาต่อในประเทศตะวันออกกลาง โดยเน้น

การศึกษาด้านศาสนาร้อยละ 70 และการศึกษาสามัญร้อยละ 30 

          2) หลักสูตรผสมผสาน โดยศึกษาด้านศาสนาร้อยละ 50 และศึกษา
สามัญร้อยละ 50 

         3) หลักสูตรเรียนเพ่ือรู้ศาสนา โดยศึกษาด้านศาสนาร้อยละ 30 และ
ศึกษาสามัญร้อยละ 70 

    11. ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องการนับอายุงานราชการการทวีคูณ โดยจะทำ
อย่างไรให้ข้าราชการครู หรือข้าราชการพลเรือนได้รับสิทธิดังกล่าวเหมือนกับ
ข้าราชการตำรวจ ทหาร 

    12. ขอให้จัดหาวิธีการเยียวยาแรงงานต่างถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซึ่งว่างงานจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา
การขาดแรงงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อสถาการณ์ดีขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์    ผมขออนุญาตนำเรียน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ท่านเลขาธิการได้ฝากให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คำปรึกษา จำนวน 6 ด้านตามที่ท่านได้กล่าวมา
ข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เหลือเวลาดำเนินงานอีก 8 เดือน ผมมีข้อกังวล
ว่าจะดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่ เหลือได้ทันหรือไม่  และในห้วงที่ ผ่ านม า
คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ไม่มีผลงาน
เป็นรูปธรรมชัดเจน ซ้ำยั งมีกรอบกำหนดเรื่องจำนวนครั้งของการประชุม โดยในปี                           
งบประมาณนี้ เหลือการประชุมอีกเพียง 2 ครั้ง เกรงว่าการดำเนินงานจะไม่เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ไม่มีงานที่เป็นรูปธรรมเช่นเคย 

2. ประเด็นที่ท่านเลขาธิการ ศอ.บต. ขอคำปรึกษาเป็นปัญหาเรื้อรังที่มี           
มาอย่างยาวนาน และเป็นปัญหาเดิมๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงาน  

3. ปัญหาเชิงการบริหาร จากการพบปะหารือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่าน จะเห็นว่าการดำเนินงานของ ศอ.บต. นั้นมีความซ้ำซ้อน
กับจังหวัดไหม หรือหน่วยงานอ่ืนๆ หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหายาเสพติด แม่ทัพ
ภาค 4 บอกว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด จังหวัดบอกว่ายเสพติด             
เป็นนโยบายเร่งด่วนของจังหวัด ศอ.บต. บอกว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ             
ซึ่งข้อมูลของผู้ติดยาเสพติดปัจจุบันมีจำนวนเท่าไร มีผู้บำบัดยาเสพติดจำนวนเท่าไร            
.  

 

/มาตรการ... 
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มาตรการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเป็นอย่างไร ขณะนี้แต่ละหน่วยงานต่างหน่วย
ต่างดำเนินงานทำให้มีข้อมูลแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ศอ.บต. ก็ควรเป็นหน่วยที่ช่วย 
ในเรื่องการบูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยนำปัญหาเป็นตัวตั้ง
และวางแผนการแก้ไขปัญหาและแบ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงาน  

4. ผลงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ควรมีเรื่องที่เด่นชัดสักเรื่อง โดยในระยะเวลาดำเนินงานที่เหลือนี้ควร
เน้นเพียงเรื่องเดียวที่เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาก่อน ในปัญหาที่เหลือ           
ก็เสนอไปควบคู่กัน  

พระครูสุวัฒนาภรณ์ สิริวัฒนะ   1. ในห้วงที่ผ่านมาถือว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพมากแล้ว และมีผลงานเชิงประจักษ์
หลายเรื่อง  เรื่องแรกที่เห็นชัด คือเหตุการณ์ต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ            
4 อำเภอจังหวัดสงขลา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ระเบิดตอนนี้น้อยลงมาก และยังถือเป็น
การบูรณาการทุกภาคส่วนเขามาร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง  

  2. เรื่องของวันหยุดทางศาสนา ผ่านแล้วทั้ง 3 ระบบ คือวันสารทเดือนสิบ   
วันฮารีรายอ และวันตรุษจีน นี่ครับผลงาน  

3. ท่านเลขาได้กล่าวบรรยายและอธิบายถึงโครงการต่างๆ และได้ขอ
คำปรึกษาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามที่ท่านได้กล่าวในวาระที่ 1 ดังนั้น กรรมการทุกท่านก็ขอให้กลับไปทำ
การบ้าน หาข้อมูลเพ่ือตอบข้อปรึกษา อาจใช้เวลาสัก 15 วัน และมาร่วมประชุมคณะ
ย่อย 6 ด้านร่วมกันเพ่ือลงมติและจัดทำรายงานที่เป็นรูปธรรม จากนั้นเมื่อคราว
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้             
ครั้งต่อไป ก็มาดำเนินการลงมติร่วมกัน  

4. บทบาทหน้าที่ของกรรมการทุกท่าน เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษา คอยให้
คำปรึกษา ตามที่ท่านเลขาธิการ ศอ.บต. ขอคำปรึกษามา เมื่อท่านให้โจทย์เรามาแล้ว 
เราก็ไปเฉลยให้ท่านว่าในฐานะที่เราอยู่ในกลุ่มทั้ง 6 กลุ่มที่ท่านให้มาเราสมควรจะ
กลับไปคิดยังไง ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่าวไรต่อ ยกตัวอย่างเช่น อาตมาอยู่ในกลุ่ม
ศาสนา ขอเสนอว่าปัญหาด้านศาสนาในเบื้องต้นหลักๆ มี อยู่ 3 อย่างด้วยกัน คือ 

    1) คนทั้งโลกมีประมาณ 7000 กว่าล้านคน ซึ่งมีผู้ที่ไม่นับถือศาสนาแล้ว 
2000 กว่าล้าน โจทย์ก็คือทำไมเขาไม่นับถือศาสนา เพราะศาสนาเป็นต้นเหตุของ 
ความขัดแย้งเอง ดังนั้นจะแก้ไขปญัหาในส่วนนี้อย่างไร  

    2) กลุ่มท่ีสองบอกว่าขี้เกียจนับถือศาสนาเพราะพูดแต่เรื่องนรกๆ  
    3) กลุ่มที่สาม เราจะพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างไร ให้คนที่นับถือศาสนา

ไม่ได้นับถือเพียงแต่ในชื่อ กล่าวคือต้องปฏิบัติตามหลักศาสนานั้นด้วย เช่นปัจจุบัน             
ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์แต่ไม่เข้าโบสถ์ ผู้นับถือศาสนาอิสลามกว่าครึ่งไม่เข้ามัสยิด                
เข้าแต่คนแก่ เด็กไม่มีแล้ว เราก็ไปจ้ำจี้จ้ำไชบังคับให้เด็กเรียนศาสนาตั้งแต่ ป.2             
แต่ผลลัพธ์ได้มากลายเป็นเด็กที่เราบังคับไป แต่ใจไม่มี เพราะฉะนั้นเรามาดูแลศาสนิก
ของเราเองเถอะครับ ณ วันนี้คนเริ่มบอบบางและเริ่มที่จะไม่นับถือ คนที่ไม่นับถือ                
.                

 
 
 

/ยังไม่ใช่... 
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ยังไม่ใช่ปัญหาหนักแต่ที่เป็นปัญหาหนักคือ คนที่นับถือแล้วไม่เข้าวัด ไม่เข้ามัสยิด                
นั่งด่าอย่างเดียว เมื่อเรารวมตัวกันแล้วก็ไปแก้บ่มเพาะในเรื่องของตัวเองกันเราจะได้ต่อ
ยอดให้เยาวชนศาสนิกของเราต่อไปครับ  

น.ส.ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ 1. สืบเนื่องจากเป็นประเด็นที่ท่านบุณยสิทธิ์ที่ได้กล่าวถึงในเรื่องของบทบาท
หน้าที่และภารกิจการทำงานของกรรมการที่ปรึกษา ในห้วงที่ผ่านมาได้มีปัญหา            
จาก สถานการณ์โควิด หลายท่านอาจจะทราบข้อจำกัดนี้ดี รวมถึงการประชุมของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มี             
ความล่าช้าเนื่องจากอยู่ในห้วงของสิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการที่ปรึกษาไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามที่ สมควร และในขณะนี้                      
ด้วยข้อจำกัดในวาระที่ เราใกล้จะหมดวาระเหลืออยู่แค่  8 เดือนแล้ว โดยจะมี                   
การประชุมอีกเพียง 2 เดือน อยากจะเสนอที่ประชุมว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเสนอ                
ให้ ศอ.บต. ต่ออายุของกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง  

  2. ข้อจำกัดเรื่องบทบาทภารกิจของกรรมการที่ปรึกษา กรรมการหลายท่าน 
ที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
มีความคาดหวังว่าบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ปรึกษาจะให้เหมือนกับสภาที่ท่ีปรึกษา
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ จึงอยากให้
คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะนี้
ทำงานเป็นเนื้อเดียวกันกับ ศอ.บต. กล่าวคือนอกเหนือจากภารกิจหลักในการให้
คำปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยากให้
กรรมการที่ปรึกษาในพ้ืนที่ร่วมทำงานกับ ศอ.บต. เมื่อ ศอ.บต. ได้มีการลงพ้ืนที่                
เพ่ือดำเนินงานด้านการพัฒนา ซึ่งใน 6 ภารกิจที่ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ               
มีหน้าที่อยู่แล้วในแต่ละภารกิจ ในแต่ละด้าน โดยอยากให้ ศอ.บต. แจ้งมาประสาน
กรรมการที่ปรึกษาด้วยหากมีการลงพ้ืนที่เพ่ือดำเนินงานใดๆ 

นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ  1. เห็นด้วยกับท่านปาติเมาะ อยากให้เพ่ิมวาระโดยต่ออายุการดำเนินงาน
ให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้คณะนี้  

2. ทำไมไม่ให้มีการจัดประชุมเดือนละครั้ง  ในเรื่องค่าตอบแทนไม่ถือ                
เป็นปัญหา การประชุมในปีนี้เหลืออีกเพียง 2 ครั้ง กรรมการที่ปรึกษาจะประชุม             
เพ่ืออะไร ไม่เกิดผลลัพธ์ แต่ถ้ามีอีก 8 ครั้ง งานกจ็ะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 

นายสมหมาย ขวัญทองย้ิม  1. วันนี้ท่านเลขาธิการ ศอ.บต. ให้เอกสารมาชุดหนึ่งพร้อมกับที่ท่านบอกว่า
เอกสารทั้งหมดนี้ท่านถ่ายทอดด้วยตนเอง ใช้สายตาและฝีมือของท่านพิมพ์เองและ
ท่านพิมพ์มาสองสี คือ สีดำ และสีแดง ตัวสีแดงคือความต้องการที่ท่านอยากจะได้จาก
พวกเราทั้ง 6 ด้าน เมื่อก่อนท่านบอกว่าไม่ทราบจะปรึกษาอะไร แทบไม่รู้จะพูดเรื่อง
อะไร วันนี้ท่านบอกแล้วครับ ฉะนั้นเหมือนที่ท่านอับดุลอาซิซบอก เราอย่าคิดถึงเงิน
ทองในการมาประชุม มาร่วมกันทำงานโดยเสียสละ คำตอบตรงนี้อาจจะคิดวันนี้ไม่ได้ 
ตอบไม่ได้ แต่ยังมีเวลาคิดดำเนินการเพ่ือตอบปัญหาดังกล่าว เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่
ของเราที่จะต้องให้คำปรึกษากับท่านตามที่ท่านร้องขอ ถ้าไม่ให้ตามที่ท่านร้องขอ 
แสดงว่าผมน่าจะเป็นที่ปรึกษาไมม่ีประสิทธิภาพ  

 
 /2. การประชุม... 
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2. การประชุมคณะอนุกรรมการ 6 ด้าน เพ่ือตอบปัญหาดังกล่าว จะ
ดำเนินการอย่างไรก็ได้เพ่ือตอบปัญหาตามที่ท่านเลขาธิการได้ถามมา จะประชุมที่ไหน
อย่างไรขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ  

นายเจะฮูเซ็น เจะอุบง     1. ตามที่ท่านเลขาธิการให้การบ้านมา โดยเฉพาะที่ท่านเขียนด้วยสีแดง            
นี่คือโจทย์ ที่ทุกคนต้องไปคิดคำตอบในความคิดของตนเองเป็นสำคัญ ถ้าไม่อย่างนั้น
แล้วสีแดงนี้ก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้ตลอดไป บางทีความคิดความอ่านของพวกเราอาจจะ
มีความคิดแตกฉาน แตกต่าง อาจจะมีความคิดย่อยมากกว่านี้ก็ได้ จึงขอเสนอให้แต่ละ
ท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกลับไปหาคำตอบตามตัวสีแดงแล้วลองไปคิดเอง ยังไม่ต้องไป
รวมกลุ่มก่อน ลองคิดว่าสิ่งที่เป็นตัวสีแดงเราควรจะมีคำตอบหรือทางออกอย่างไร         
แล้วค่อยมารวมกลุ่มประชุมหารือเพ่ือหาคำตอบร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้จะเกิด
ประโยชน์มากกว่า 

  2. เรื่องการต่ออายุคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จะต้องเป็นความคิดของ ศอ.บต. ถ้า ศอ.บต. วิเคราะห์แล้วว่า
คณะกรรมการชุดนี้ยังทำงานไม่เต็มที่ควรจะต่ออายุ ผมว่าทำได้ แต่ถ้าเป็นความคิด
ของเราเอง แน่นอนว่าจะต้องมีคำพูดว่า เราเป็นแล้วจะเป็นต่อ จึงขึ้นอยู่กับ ศอ.บต. 
และผลงานของคณะกรรมการครับ  

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล  เห็นด้วยกับท่านสมหมายว่าเราต้องเร่งกันทำ และเรื่องน้ำมันไม่มีช่วยกันลงขัน
ก็ได้ ผมก็อยากให้มีการขับเคลื่อน ในเรื่องเศรษฐกิจอยากให้เกิดการขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆ 
ขึ้นมาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้  

นายยำอาด ลิงาลาห์    ตามข้อเท็จจริงคือ จะมีการประชุมอีกเพียง 2 ครั้ง ซ่ึงเป็นการประชุม            
ครั้งใหญ่ เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนนำเสนอว่า ในส่วนที่ท่านเลขาธิการได้นำเสนอ
ให้กับพวกเราในตอนเช้าเป็นเอกสาร ในส่วนนี้ถ้ามาดูในส่วนของสมาชิกของพวกเรามี
อยู่ทั้งหมด 6 ด้าน ให้แต่ละคณะอยู่ในดุลยพินิจของท่าน โดยเฉพาะท่านประธาน 
คณะ ท่านจะนัดประชุมคณะอนุของท่านในช่วงเวลาที่ก่อนที่จะประชุมในเดือน
พฤษภาคม ท่านประชุมกันก่อนในแต่ละคณะ และเอาข้อมูลทั้งหลายที่จะนำเสนอในที่
ประชุมใหญ่มานำเสนอในวันนั้น  

นายเกษม บูหัส   ขอเสนอที่ประชุมว่า อยากให้ ศอ.บต. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อย ซึ่งแตก
ออกมาจากคณะอนุกรรมการทั้ ง 6 ด้าน เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนสถานที่ประชุมและค่าตอบแทนไม่จำเป็นต้องมี               
เน้นการทำงานเป็นสำคัญเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ผมมองว่าเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะ
เสียหายเพราะเราสามารถเสนอได้ วิธีการง่ายๆ คือให้คณะอนุกรรมการทั้ง 6 คณะ 
สามารถนำเสนอชื่อมาได้ว่ามีใครบ้าง  

นายอับดุลอาซิส ยานยา   ผมอยากให้ โฟกัสที่ประเด็นการศึกษา อย่างที่ท่ านเลขาธิการได้ เขียนไว้              
ผมมองดูว่าที่เขียนเป็นสีแดงนั้น ส่วนหนึ่งเขาได้มีการดำเนินการไปแล้วและมีบางอย่างมี
ปัญหาก็ต้องแก้กันต่อไป ตัวอย่างที่มีปัญหา เช่น สถาบันศึกษาปอเนาะที่ท่านได้เอ่ย            
เมื่อสักครู่ สถาบันศึกษาปอเนาะจะมี กศน. เข้าไปช่วยเรื่องเรียนสามัญภาคบังคับ และ
ดำเนินการไปแล้ว และท่านเลขาธิการได้ถามว่าอยากมีครู กศน. เพิ่มไหม ก็ ดีที่ให้มี              
การเพ่ิมเติมครับ แต่ที่มีปัญหาที่สุดคือ สถาบันศึกษาปอเนาะยังไม่มีกฎหมายที่เป็น
พระราชบัญญัติ และผู้บริหารสถานศึกษาปอเนาะต้องมีใบปริญญา อยากให้เพ่ิมเติมและ
แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ก่อน 
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นายประมุข ลมุล    จากทีฟั่งท่านกรรมการหลายท่านเสนอมามีประเด็นหลักๆ 2 ประเด็น  
1. เรื่องการต่อวาระ ซึ่งโดยกฎหมาย กฎระเบียบ มันสามารถทำได้ไหม  

เป็นแนวคิดว่าเราทำงานไม่เต็มที่ และอยากทำงานต่อ แต่เรื่องเหล่านี้มัน จะไปขัด          
ต่ออำนาจผู้ที่จะคัดเลือกหรือไม่อย่างไร เช่น ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดที่เสนอมา
จังหวัดละ 2 ท่าน ท่านจะยืนยันคนเดิมไหม ต้องฟังระเบียบของทาง ศอ.บต.                 
ว่าสามารถทำได้หรือไม่ 

2. เรื่องของคณะทำงาน รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่ท่านกรรมการที่ปรึกษา
เสนอมา คณะทำงานนั้นก็มีความห่วงใยว่าอยากจะทำงานย่อยจากคณะชุดใหญ่             
ที่จะประชุมไตรมาสละครั้ง อีก 2 ครั้ง ในช่วง 8 เดือน เพราะฉะนั้นคณะทำงานที่จะ
ประชุมรายเดือนหรือมากน้อยกว่านั้น ถ้ามีความจำเป็นต้องการอย่างไร ให้ ศอ.บต.           
ชี้แจงแนวทางว่า สามารถจัดการประชุมที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องค่าใช้จ่าย           
บ้างไหม ถ้าไม่ได้เราจะหาทางออกอย่างไร  

พระสิริจริยาลังการ   มีเรื่องที่อยากจะดำเนินงานและขอเสนอที่ประชุม คือ เรื่องการเยียวยา           
ในส่วนของศาสนาพุทธ จะมีพระที่ได้รับผลกระทบจกาเหตุการณ์ความไม่สงบนี้อยู่
จำนวน 1 - 2 รูป และมีชาวพุทธส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและได้รับการเยียวยาอยู่ 
ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะลงไปเยี่ยมลงไปพบ ถ้าหากจะขอข้อมูลจาก ศอ.บต. ว่าในจังหวัด
ปัตตานี มีรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่ ขอรายชื่อได้ไหม เพ่ือที่จะลงไปสอบถาม
และเยี่ยมเยียน เพราะที่ทราบมาบางท่านได้รับการเยียวยาบ้างบางครั้ง บางคราวก็มี
คนพูดว่าไม่มีใครดูแลเลยซึ่งความเป็นจริงมันม ีปัญหาอยู่ที่การสื่อสารส่วนใหญ่ที่เราไป
หาเขาบอกว่าไม่มีใครดูแลเลย เราก็ไม่เชื่อเพราะทุกหน่วยงานดูแลเขาอยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราอยู่ในกลุ่มการสื่อสารถ้าเรามีข้อมูลจาก ศอ.บต. ด้วย และ
เราไปหาคนที่ได้รับการเยียวยาอยู่ขณะนี้เราไปสอบถามจะให้ข้อมลูความจริง เราจะให้
การช่วยเหลือเขายังไงถ้าไม่ได้รับการเยียวยาจริงๆ แล้วมาดูว่าต้องดูว่า ศอ.บต.             
มีบันทึกไปไหมว่าได้ช่วยเหลือคนนี้ขนาดไหนยังไง เราจะได้ชี้แจงให้เขาเข้าใจได้ เพราะ
เท่าที่ฟังมาผู้ที่ ได้รับการเยียวยาผลกระทบเหล่ านี้มักจะเรียกร้องและจะบอกว่า
หน่วยงานรัฐไม่ดูแล ผมก็ไม่สบายใจ เพราะฉะนั้นถ้าจะขอข้อมูลของ ศอ.บต.              
ทีเ่ยียวยาอยู่ในขณะนี้ในเขตเฉพาะจังหวัดปัตตานีจะได้ไหม 

นางรัสนี จะปะกิยา   ขอนำเรียนว่า ในส่วนของการประสานงาน นอกจากที่ท่านเลขาธิการได้ฝาก
รับคำเสนอแนะจาก 6 คณะ โดยที่มีรายชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าภาพหลักและผู้ประสานงาน
ในแต่ละด้านแล้ว ตามคำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ที่ 2/2563 ที่ท่านนายกเศรษฐ์ 
ได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา 6 ด้าน เราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต.             
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในแต่ละด้านแล้ว 

นายรอฮิม แยนา    1. ขอชี้แจงเกี่ยวกับงานที่เข้าไปทำเกี่ยวกับสถาบันศึกษาปอเนาะที่โดนคดี          
ที่ผ่านมา โดยผมได้ไปติดตามตามที่กรรมการที่ปรึกษาได้มอบหมาย ปรากฏว่าตอนนี้
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีปัญหายังติดขัดอยู่ที่เรื่องระเบียบที่พวกเราต้องผลักดันอีกครั้ง
หนึ่งว่าผู้ที่จะเปิดปอเนาะต้องจบปริญญาตรี ซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้กับ
หลักการปฏิบัติตรงนี้  
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2. การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นั้นเหลืออีกเพียง 2 ครั้ง ผมดูแล้วมันไปไม่ได้เลยที่จะแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ที่ท่านสมาชิกนำเสนอเมื่อสักครู่ว่าจะให้มีการจัดประชุม
ทุกเดือน เดือนละครั้ง 8 เดือน รวมจำนวน 8 ครั้ง จะเป็นการดีมาก  

3. วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตก้ับหลักสูตรการศึกษา
ที่ทางรัฐบาลจัดขึ้นมาปัจจุบันไม่สอดคล้องกัน จึงอยากเสนอให้การปรับหลักสูตรให้
ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่จำนวน 3 หลักสูตร คือ   

        - หลักสูตรที่ 1 ศาสนา 70% สามัญ 30%    

        - หลักสูตรที่ 2 สามัญ 50% ศาสนา 50%   
        - หลักสูตรที่ 3 สามัญ 70% ศาสนา 30%  
นายประมุข ลมุล   การจัดประชุมไตรมาสละครั้ง สรุปว่าไม่เพียงพอ ฉะนั้นต้องมีการประชุม

คณะกรรมการย่อยที่เราตั้งขึ้นมา 6 คณะ อย่างเช่น ของท่านรอฮิม ที่ได้นำเสนอ
รายละเอียดต่างๆซึ่งยังมีอีกเยอะเราไปประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาในเรื่อง
นั้นได้ไหม เพราะว่าในวาระที่ 4.2 ผมคิดว่า ศอ.บต. เตรียมเพ่ือการนี้ไว้แล้ว ถ้าหากมี
ประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องมีการ ประชุมมากกว่า 3 ครั้งต่อปี ก็ให้เป็นมติและ
นำเสนอต่อ ศอ.บต. โดยประสานงานกับสำนักงานประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ  

นางรัสนี จะปะกิยา    กรณีที่กรรมการที่ปรึกษามีเรื่องเร่งด่วนซึ่งจำเป็นจะต้องจัดประชุมสามารถ
แจ้งเข้ามาได้เพ่ือจัดประชุม โดยแจ้งหัวข้อที่จะประชุมด้วยว่ามีความจำเป็นต้องประชุม
ในเรื่องไหน รวมทั้งขอให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดตามวาระ 4.5 เพ่ือที่เราจะสามารถ
ไปดำเนินการต่อเนื่องได้เป็นรูปธรรม สามารถส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไป
ดำเนินการได้ และอาจจะส่งต่อเข้าไปในการประชุมระดับใหญ่ๆ อ่ืนๆ อีก ส่วนในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเราสามารถขออนุมัติจากท่านเลขาธิการ 
ศอ.บต. เพ่ือขอเบิกค่าพาหนะได้  

นางปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ   ข้อห่วงใยของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) เกี่ยวกับการประกาศใช้ฮูกมปากัตในพ้ืนที่ อำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา จากการประชุมคณะกรรมการ ศป.คส. ครั้งที่ ๒/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒1 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดขายแดนภาคใต้ 
กรณีที่มีการประกาศใช้ฮูกมปากัตในพ้ืนที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งได้กลายเป็น
ประเด็นสาธารณะ ที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงในสังคมเป็นวงกว้าง และกรณีดังกล่าว 
เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเด็กและสตรีโดยตรง คณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้าน
เด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) จึงได้บรรจุเรื่องนี้เข้าสู่ระเบียบวาระ
การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ ศปคส. ภายหลังการหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น คณะกรรมการ ศป.คส. มีข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

  1. แม้ว่าฮูกมปากัต จะเป็นมาตรการทางสังคมที่คนในชุมชนเห็นว่าจะช่วย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในชุมชนเฉพาะพ้ืนที่
ได้ อย่างไรก็ตาม การออกฮูกมปากัตดังกล่าวจะต้องพิจารณาไม่ให้ขัดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  พรบ. 
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น 

/2. กระบวนการ... 
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๒.กระบวนการในการจัดทำฮูกมปากัต ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนทุก
กลุ่ม ในกรณีนี้ต้องเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและสตรี เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นและ
ตลอดกระบวนการ โดยเฉพาะในกระบวนการตัดสินใจ 

๓. การออกมาตรการของฮูกมปากัต ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อเด็ก 
เยาวชน และสตรีให้รอบด้าน และคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวด้วย อาทิ มาตรการ
ให้เยาวชนที่ทำผิดกฎฮูกมปากัตต้องแต่งงาน อาจจะทำให้เกิดปัญหาการหย่าร้าง การเกิด
แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องแบกรับภาระทางครอบครัวและเศรษฐกิจ หรือปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ 
ตามมา 

๔. ก่อนที่จะมีการตัดสินใจให้ดำเนินการใดๆ ต่อเด็กและสตรี ตามมาตรการ
ฮูกมปากัต ควรเปิดโอกาสให้ทีมสหวิชาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และเสนอทางออก 

๕. กรณีมีการละเมิดกฎหมายอาญาที่ร้ายแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี  
ให้ดำเนินการตามกฎหมาย 

นายอับดุลอาซซิ เจ๊ะมามะ ในฐานะที่ผมเป็นผู้นำศาสนา และเป็นรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ปัญหาเกี่ยวกับการประกาศใช้ฮูกมปากัตในพ้ืนที่ อำเภอยะหา จังหวัด
ยะลา ระดับเบื้องบนไม่มีอะไรเลย ทางกรรมการอิสลามก็ไม่ตำหนิแต่ชมเชยผู้กำกับ
อำเภอยะหาด้วยซ้ำไป ที่จริงสิ่งที่เขาทำเป็นการป้องปรามสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้              
ซ่ึงไม่ได้ขัดกับสิทธิมนุษยชนเลย และไม่มีการบังคับแต่งงาน แต่ว่าวันนี้เยาวชนเริ่มเห็น
ความสำคัญว่า การอยู่อย่างนั้นไม่ถูกต้องตามหลักอิสลามผมอยากจะเรียนว่าคนที่เปิด
ประเด็นเรื่องนี้เป็นคนมุสลิมด้วยกัน ก็คือ คุณอังคณา ลีละไพจิตร ท่านไม่รู้เรื่องศาสนา
เลยเอาเรื่องศาสนามาทำให้เป็นเรื่องใหญ่บอกว่าขัดซึ่งมันไม่ได้ขัดเลย และถือเป็นการ
ป้องปรามอีกด้วย 

นายนิมุ มะกาเจ   ผมเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการในเรื่องดังกล่าว คือ เมื่อ 20 ปีที่แล้วมีการมั่วสุมยาม
ค่ำคืน และมีการทำแท้งเกิดขึ้นมากในพ้ืนที่  ทางตำรวจ กลุ่มอัยการต่างๆ และ
กรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้หารือและมีทางออกร่วมกันคือให้ใช้วิธีสะกิด เข้าไป
ถามไถ่ผู้ที่มีการมั่วสุมยามวิกาลว่าคุณเป็นพ่ีน้องไหม เป็นสามีภรรยาไหม และเราไม่มี
การบังคับแต่งงาน โดยจะไมเ่ข้ายุ่งกับชาวพุทธ  

เลขานุการในที่ประชุม   1. ปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกันในเรื่องการสื่อสาร ที่ทำไม่ทั่วถึง 
และเมื่อการสื่อสารเกิดข้อผิดพลาด ก็ไม่มีการอธิบายความว่าข้อถูกต้องเป็นอย่างไร 
เรื่องจึงบานปลายขึ้นมา กลายเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชน กลายเป็นมี
คำถามว่า มันขัดกับหลักรัฐธรรมนูญไหม เพราะนั้นต้องตอบให้ชัดว่าฮูกมปากัตไปขัด
หลักรัฐธรรมนูญหรือเปล่า ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ปัญหาคือ หน่วยงาน            
ที่รบัผิดชอบกับเรื่องนี้ไม่แสดงความคิดเห็นอะไร  

2. ก่อนทีท่่านประธานจะกล่าวปิดการประชุมผมประเดน็ในเบื้องต้น ดังนี้ 
        1) เรื่องแรกที่คุณปาติเมาะ เสนอจะยังไม่ขอมติที่ประชุมวันนี้ จะต้อง

หารือกับสำนักงานประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษากับเรื่องข้อกฎหมาย และเรื่อง
ที่จะต่ออายุของกรรมการที่ปรึกษา ขอหารือกับ ผอ.อำนาจถ้ามีทางเป็นไปได้การ
ประชุมครั้งหน้าจะนำกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง วันนี้จะไม่ขอมติ และได้คุยกับท่าน
ประธานคณะต่างๆในการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เหลืออยู่            
. 

/อีก 8 เดือน... 
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อีก 8 เดือน จะมีการประชุมใหญ่แค่ 2 ครั้งในปีงบประมาณนี้ เราจะทำงานในเชิงรุก
เราจะมีการประชุมคณะต่างๆ ไม่ใช่ทุกเดือนแต่หมายความว่าคณะไหนที่รับโจทย์จาก
ท่านเลขาธิการ ศอ.บต.  ไปและท่านได้ดำเนินการมีความคืบหน้าไปเมื่อใดให้แจ้งมาที่
ผม ผมจะเรียกประชุมคณะของท่านทันที เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าประชุมเดือนละครั้ง 
บางเรื่องถ้าไม่ประชุมก็จะใช้การรายงานเป็นกระดาษ ทำเรื่องรายงานเข้ามาผมก็จะ
นำเสนอ ผอ.อำนาจ และเสนอต่อเลขาธิการ ศอ.บต. เพ่ือรับรู้ หมายความว่าเราจะ
ทำงานสองทาง  

 - ทางแรก คือ เอาโจทย์จากท่านเลขาธิการ ศอ.บต. ไปดำเนินการตามที่ท่าน
คาดหวัง  

- ทางที่สอง คืออะไรที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ ศอ.บต. รับรู้ ได้รับ
การแก้ไขท่านก็ทำเป็นเอกสารมาได้ จะดำเนินการให้ท่านประธานทำเป็นหนังสือ
นำเสนอให้กับฝ่ายท่าน ผอ.อำนาจได้รับทราบตามกระบวนการที่ควรจะเป็นผมคิดว่า          
โดยวิธีการอย่างนี้ เราสามารถที่จะขับเคลื่อนงานทุกงานที่ เราได้รับมาจากท่าน
เลขาธิการ ศอ.บต. ในวันนี้ 
 2) อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยคือให้ประธานคณะต่างๆ ไปหยิบยกเอาปัญหา 
ในจังหวัดของท่านที่ท่านคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนมาเป็นเรื่องที่นำเสนอ ไม่ต้องทำ
ทุกเรื่องหยิบเฉพาะเรื่องเด่นๆ ขึ้นมาแล้วก็ทำ หน้าที่ของเราคือการเติมเต็มในส่วนอื่นที่
มีเจ้าภาพอยู่แล้ว หน้าที่ของกรรมการชุดนี้ช่วยเติมเต็มที่จะทำให้การลดปัญหาในพ้ืนที่
หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้มันดีขึ้น  

3) และอีกเรื่องที่จะแจ้ง คือ ท่านพิทักษ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ          
ที่ปรึกษา เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคณะกรรมการชุดนี้ยังจะมีตัวแทนที่มาจากการเมือง
ท้องถิ่นอยู่อีก ซึ่งในเดือนหน้าก็จะมีการประกาศวันรับเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและ
ต่อไปก็คงจะเป็น อบต. และเราก็น่าจะยังมีสมาชิกลาออกเพ่ือเล่นการเมืองอีกครั้ง 

นายสุเทพ หมาดแน้ง   1. ครูที่โรงเรียนบรรจุข้าราชการได้สามปีกว่า  และเสียชีวิตแบบกะทันหัน           
ผมได้ขอน้ำหลวงอาบศพ  ปรากฏว่าขอไม่ ได้  ขอพระราชทานเพลิงศพก็ไม่ ได้                
ด้วยเหตุผลว่าเป็นข้าราชการชำนาญการมาไม่ถึงสองปีเนื่องจากสองปีแรกเป็นงาน
ทดลองปฏิบัติราชการ และเป็นข้าราชการชำนาญการยังไม่ถึงสองปี ทางที่อยู่จังหวัด           
ที่รับเรื่องนี้ได้ตอบว่าไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ครบสองปี ผมก็ไปดาวน์โหลดเอกสารเรื่องการ
ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับอายุทวีคูณส่งไปแล้วเค้าก็ยังตอบว่าไม่ได้             
ได้เฉพาะข้าราชการตำรวจทหารเท่านั้นที่นับทวีคูน ส่วนข้าราชการครูพลเรือนไม่ได้            
นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ งซ่ึงเราไม่สามารถที่จะดูแลในช่วงสุดท้ายของคนคนหนึ่งได้              
เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจเห็นควรผลักดันให้แก้ไขเรื่องนี้  

2. เรื่องที่สองที่อยากนำเรียนผมมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งบรรจุไม่มาที่โรงเรียน
บ้านคอเลาะมูดอชื่อฟาติเมาะ แปะแนะ มีสามีเป็นปลัดและได้รับความเสียหายจาก
เหตุระเบิด หลังจากโดนระเบิด ทางฝ่ายปกครองก็พาไปดูแลที่กรุงเทพ และได้ย้าย
กลับมา อยู่แถวๆ ยะลา ส่วนสามีย้ายลงจะนะบ้านเกิด ซึ่งฟาติเมาะ แปะแนะ 
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะย้ายไปอยู่จะนะ ทั้งที่ตำแหน่ง 
ที่อำเภอจะนะยังว่างแต่ก็ยังย้ายไม่ได้  เป็นเพราะอะไร และตัวเองโดนระเบิด                 
เป็นผู้ได้รับผลกระทบภาครัฐด้วยซ้ำก็ไม่รู้จะพ่ึงพาใคร 

 
 /นายสุรพล... 
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นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์  ตามที่เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ฝากไว้ในภาคการท่องเที่ยวผมจะไปรวบรวม
ข้อมูลและฝากท่านเลขานุการ เรื่องหารือเรื่องนี้เข้าใจว่าเราจะต้องหารือกันก่อน 
ระยะเวลาที่กระชั้นชิด และไม่มีเวลาก็จะขอหารือสั้นๆ อย่างนี้ว่า ปัจจุบันในเรื่อง
เศรษฐกิจที่มันมีผลกระทบโควิดต่อภาคท่องเที่ยวกระทบค่อนข้างสูงมาก ตามที่หลายๆ
ท่านทราบ ประเด็นนี้เราจะนำมาหารือว่าในส่วนของ ศอ.บต. ขอบเขตของกรรมการที่
ปรึกษาสามารถที่จะนำเสนออะไรได้บ้างและ ศอ.บต. จะมีส่วนเข้ามาช่วยอะไรได้บ้าง 
ซึ่งภาคธุรกิจตั้งแต่ระดับใหญ่จนถึงระดับเล็กผลกระทบมากมายเหลือเกิน สิ่งที่อยากจะ
ให้มองก็คือ แรงงานที่อยู่ใน 5 จังหวัด ต้องหนีกลับถิ่นและต้องเลิกกิจการไป ตรงนี้จะ
เป็นผลต่อเนื่องซึ่งถ้าวันนึงภาคท่องเที่ยวกลับมาแรงงานเหล่านี้ก็จะต้องหายไป และถ้า
เราสามารถจะเยียวยามีส่วนช่วยอย่างไรได้บ้าง ส่วนภาคของระดับประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวในนามของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เราก็ได้ผลักดันไป
ทางกระทรวงและรัฐบาลค่อนข้างเยอะแล้ว แต่ที่จะหารือก็คือในส่วนเฉพาะของ 5 จังหวัด
เราจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง 

เลขานุการในที่ประชุม   วันนี้เราได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับการทำหน้าที่คณะกรรมการ          
ที่ปรึกษาฯ เพ่ือที่จะได้ร่วมกับ ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนนโยบายที่ท่านเลขาธิการ 
ศอ.บต. ได้ให้มาแล้ว เข้าใจว่าการทำงานของเราปีนี้คงจะดีกว่าปีที่แล้ว เหตุผลก็คือ            
ปีนี้เรามีโจทย์ ศอ.บต. เพราะในปีที่แล้วเรายังหาโจทย์ไม่เจอ 

นายประมุข ลมุล   ท่านช่วยกลับไปดูเอกสารที่ ศอ.บต. ได้รวบรวมไว้ ซึ่งตรงนี้เป็นการตอบโจทย์
ข้อสงสัยว่าแต่ละคณะทำงาน ศอ.บต. ได้ขับเคลื่อนงานไปตรงไหน อย่างไร ข้อคิดเห็น           
ต่างๆ ของคณะกรรมการ ผมและรองประธานทั้ ง 2 ท่าน และฝ่ายเลขานุการ จะไป
ประสานอย่างใกล้ชิดในเชิงรุกกับ ศอ.บต. เพ่ือที่จะผลักดันในประเด็นต่างๆ ได้หรือ
ไม่ได้อย่างไร ติดขัดตรงไหน จะมีคำตอบให้กับพวกเรา 

นายแวฮามะ บากา   ผมเข้าใจว่าพวกเราทั้ง 60 คน ซึ่งมาจาก 5 จังหวัด ถือว่าเป็นสมบัติภูมิ
ปัญญา ของชายแดนใต้ หลายสาขาอาชีพภูมิใจตัวเองในการที่จะแก้ปัญหาและนำมา
เสนอต่อเลขาธิการ ศอ.บต. เพ่ือแก้ปัญหาในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ วันนี้เราเดินทางมา
หนึ่งปียังไม่รู้จะไปทางไหน วันนี้ท่านเลขาธิการ ศอ.บต. มาฟันธงให้กับพวกเราว่าเรา
ต้องเดินไปด้วยกัน ตามยุทธศาสตร์ที่ท่านเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ให้พวกเรา ฉะนั้นพวก
เราให้ฐานะกรรมการที่ปรึกษา เราคือกลไกของ ศอ.บต. ที่จะทำงานในพ้ืนที่ร่วมกับ
ทางพ่ีน้องประชาชนและทางหน่วยงานต่างๆ เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว 

นายประมุข ลมุล   ปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา      16.30 น.  
 
 
 

              ลงชื่อ                        ลงชื่อ     
(นายไชยยงค์  มณีรุ่งสกุล)    (นายนูร์มัน  หะยีมะสาและ) 

 เลขานุการกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและ             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
       การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                            ผู้จดรายงานการประชุม 

                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม             


